



# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒ (COVID-19)/ว๕๗๗๘

ศาลากลางจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๘๕๑  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาฯ ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง จึงขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๑) ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาฯ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดระยอง [www.rayong.go.th](http://www.rayong.go.th) หัวข้อกลุ่มงาน “ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รองประธานกรรมการศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จังหวัดระยอง